

สรุปผลการประกวดการจัดการความรู้

ในโครงการ KM DAY

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคาร 12 อาคารเรียนรวม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ด้านที่ 1 ประเด็น : Digital Transformation/การปรับปรุงพัฒนางานประจำ

รางวัล	ชื่อผลงาน	เจ้าของผลงาน
ชนะเลิศ	Google Data Studio เพื่อการรายงานข้อมูลโครงการ	นางสาวชลาลัย เหม้าน้อย นางจุฑามาศ ทือรัมย์ อาจารย์เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา ผศ.กรรณิการ์ สมบุญ ผศ.ศิริพร สารคล่อง นางสาวนฤมล สัพโส นางสาวสุจันทา หล้าชาญ
รองชนะเลิศอันดับ 1	เทคนิคการสร้างผู้นำผ่านยุควัยรุ่น Gen Z	นางสาวศิริรัก ลำดวน นายหาญณรงค์ นาเตย
รองชนะเลิศอันดับ 2	การสำรวจข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารงานที่แม่นยำ	นายธานีรัตน์ ร่มเกษ นายศักดิ์ดา สมแสน
	การดำเนินงานศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร	นางจุฑามาศ ทือรัมย์ อาจารย์เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา ผศ.กรรณิการ์ สมบุญ ผศ.ศิริพร สารคล่อง นางสาวชลาลัย เหม้าน้อย
ชมเชย	เทคนิคกระบวนการสนับสนุนการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (มหาบัณฑิต) ให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามกรอบเวลาที่หลักสูตรกำหนด	นางธนพร ผิวคำ
ชมเชย	เทคนิคการสนับสนุน การบริหารจัดการ ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภายใต้ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สู่เป้าหมายที่กำหนด”	นางธนพร ผิวคำ

ด้านที่ 2 ประเด็น : การเขียนตำราและการรับใช้สังคมเพื่อเข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ

รางวัล	ชื่อผลงาน	เจ้าของผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 1	เทคนิคการจัดทำเอกสารและเขียนผลงานทางวิชาชีพเพื่อขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน (ระดับชำนาญการ) ให้ผ่านการประเมินระดับดีมาก	นายรวิ ภูบุญมี

ด้านที่ 3 ประเด็น : การผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยการเรียนรู้การสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)

รางวัล	ชื่อผลงาน	เจ้าของผลงาน
ชนะเลิศ	การจัดการความรู้ที่ดี ด้านการจัดการศึกษาหลักสูตร BTEC ของ Pearson ร่วมกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย	ผศ.ดร.เพชรไพรริน อุปปิง ผศ.ดร.จ๊กเรศ เมตตะธำรง ผศ.ดร.ชาลินี ไชยชนะ
รองชนะเลิศอันดับ 1	การจัดการความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	อาจารย์ชัชชัย รัตนะพันธ์ ผศ.ดร.กนกกาญจน์ วิชาศิลป์ ผศ.ดาริกา แสนพวง อาจารย์ดวงพร เทียนถาวร อาจารย์ ดร.มีแสน แก่นชูวงศ์